

## กรมทรัพย์สินทางปัญญาโชว์ความสำเร็จต่อยอดสินค้าชุมชน ยกทัพสินค้าจากแหล่งท่องเที่ยว บุคใจกลางเมืองถึงมือผู้บริโภค สร้างโอกาสเพิ่มรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2024) เพื่อส่งเสริมและผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2567 โซน IP X Local Market ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ความสำเร็จกว่า 4 ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้ส่งเสริมสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) ที่มีถึงร้อยละ 99.45 ของประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ โลโก้ไปจนถึงการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ และสมุทรสงคราม โดยมีสินค้าท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาไปแล้วทั้งสิ้น 83 สินค้า และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้ายกระดับสินค้าชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวหลักและรองทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อไป

นายกิตติวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กรมฯ ได้คัดเลือกสินค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการฯ ที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวมาจัดแสดงและจำหน่าย กว่า 25 สินค้า เช่น ผ้าฝ้ายเข็นมือ กระจ่างจากสานจากไม้ไผ่และพลาสติก น้ำมันนวด กุนเชียงและหมุยอ กาแฟโรบัสต้า และสินค้าอีกมากมาย รวมทั้งภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าชมงานที่สนใจร่วม DIY สินค้าชุมชนแบบง่ายๆ ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกวัน วันละ 3 รอบ เช่น ทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า สานตะกร้าพลาสติก และทำพวงกุญแจจากเศษผ้า

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นจากแหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยกันที่โซน IP X Local Market ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2567 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ งานนี้ห้ามพลาด ! สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 0 2547 4664

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 สิงหาคม 2567